

Sở nguồn lực doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp thuộc các nhóm người thiểu số (Small and Minority Business Resources Department - SMBR) của thành phố Austin vui mừng thông báo về mối quan hệ hợp tác mới với vườn ươm doanh nghiệp tăng trưởng kinh tế (Economic Growth Business Incubator - EGBI). Sự hợp tác này nhằm tăng cường đáng kể các dịch vụ hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thiểu số và do phụ nữ làm chủ (minority and women-owned business enterprises - MBE/WBE) của thành phố bằng cách tập trung vào các khía cạnh quan trọng của tăng trưởng kinh doanh và quy trình thu mua của thành phố.

Kỷ nguyên mới của hỗ trợ và tăng trưởng kinh doanh

Giám đốc SMBR Edward Campos cho biết, “Thông qua quan hệ đối tác này, chúng tôi đang củng cố cam kết của mình đối với sự phát triển và thành công của các doanh nghiệp nhỏ, do người thiểu số và do phụ nữ làm chủ ở Austin”. “Hợp tác với EGBI cho phép chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ toàn diện hơn phù hợp với những thách thức đặc biệt mà các doanh nghiệp nhỏ, do người thiểu số và do phụ nữ làm chủ của chúng tôi phải đối mặt.”

Trong hơn 20 năm, EGBI đã cung cấp chương trình đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp hiện có đầy triển vọng, những người phải đối mặt với nhiều rào cản để phát triển một doanh nghiệp thành công.

Giám đốc Điều hành của EGBI Larissa Davila cho biết, “EGBI luôn là nơi cộng đồng cần đến và chúng tôi rất vui được hợp tác với SMBR trong nỗ lực này. Chúng tôi cung cấp số giờ huấn luyện trung bình gấp ba lần so với hầu hết các vườn ươm doanh nghiệp - và SMBR mang lại tác động đáng kể. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp tăng trưởng bền vững và thành công cho các doanh nghiệp giúp mang lại lực đẩy cho nền kinh tế của chúng ta.” “Chúng tôi tin rằng thông qua sự hợp tác này, chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cộng đồng doanh nghiệp Austin.”

Cam kết cải tiến liên tục

Sự hợp tác sẽ bao gồm nhiều dịch vụ đa dạng nhằm tăng cường năng lực kinh doanh của các công ty:

- Định hướng và Đào tạo: Các công ty sẽ nhận được hướng dẫn toàn diện về cách điều hướng trang web Tài chính Trực tuyến của Thành phố Austin (City of Austin Finance Online website), nâng cao khả năng nộp hồ sơ dự thầu và đảm bảo các hợp đồng với thành phố.
- Huấn luyện Doanh nghiệp: Huấn luyện chuyên gia sẽ bao gồm nhiều chủ đề như chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính, chuẩn bị cho các đơn xin cấp vốn và điều hướng các quy trình thanh toán của thành phố.
- Hỗ trợ Hoạt động Tài chính: Hỗ trợ áp dụng các hệ thống đáng tin cậy hơn để theo dõi hoạt động tài chính, bao gồm thiết lập và đào tạo trên phần mềm QuickBooks Online.
- Hỗ trợ thực hành: Các công ty sẽ học cách sử dụng hiệu quả các báo cáo tài chính để quản lý kinh doanh và hiểu rõ hơn về việc tìm kiếm và đáp ứng với các cơ hội ký hợp đồng.

Một bước tiến trong phát triển kinh tế và dịch chuyển xã hội

Sự hợp tác này thể hiện một bước quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh doanh và dịch chuyển kinh tế ở Austin. Bằng cách trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ, do người thiểu số và do phụ nữ làm chủ, thành phố Austin tái khẳng định cam kết của mình trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh đa dạng và thịnh vượng.

Làm thế nào để tham gia

Để được đào tạo, huấn luyện và/hoặc hỗ trợ từ EGBI, các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thiểu số sẽ cần phải hoàn thành một biểu mẫu tiếp nhận ngắn có sẵn trên [trang web của Thành phố](#). Sau đó, các công ty sẽ cần gửi biểu mẫu cho Giám đốc chương trình của SMBR I, Catherine Sak tại Catherine.Sak@austintexas.gov hoặc smbri@austintexas.gov.